



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "มศว"จัดตั้งศูนย์บริการช่วยนิสิตพิการ

### พัฒนาหลักสูตร-วิจัยส่งเสริมเรียนรู้เต็มศักยภาพ

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบกับที่ มศว ทำงานด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษมา ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาทางการได้ยิน ความบกพร่องทาง ร่างกายและสุขภาพ สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ นั้น ได้นำสู่การจัดตั้งศูนย์บริการ สำหรับนิสิตพิการ หรือ Disability Support Service Center (DSS) อย่างเป็นทางการ เพื่อ เสริมสร้างสนับสนุนโอกาสการศึกษา การเรียนรู้ให้นิสิตพิการอย่างเต็มศักยภาพของนิสิต โดย ศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ หรือนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ จะทำหน้าที่บริการ ช่วยเหลือและ สนับสนุนทางด้านการศึกษาให้นิสิตพิการสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับนิสิตปกติได้โดยให้เกิดปัญหาน้อย ที่สุด

อธิการบดี มศว กล่าวว่า นอกจากนี้ ศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการจะทำการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลิดงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการ พิเศษ ส่งเสริมความร่วมมือในการประกอบอาชีพ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน จัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ ยิน บกพร่องทางร่างกาย สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยบริการของศูนย์ประกอบด้วย การ บันทึกลงและสำเนาเทปการเรียน บริการวีซีดี เอ็มพี 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ บริการขยายขนาดตัวอักษร

สอนเสริม การอ่านข้อสอบให้ ช่วยจดคำบรรยาย บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน ให้คำปรึกษาและ  
แนะนำโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่นิติพิการควรจะได้รับ และบริการล่ามภาษามือ

"นิติที่มีความต้องการพิเศษในทุกประเภทต้องมาลงทะเบียนกรอกประวัติในการขอรับ  
บริการจากศูนย์บริการนิติฯ จากนั้นผู้ประสานงานของศูนย์จะช่วยเหลือนิติตามขั้นตอนและวิธีการ  
โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความต้อการของนิติ ทั้งนี้ การเกิดศูนย์บริการสำหรับนิติที่มีความ  
ต้อการพิเศษ จะทำให้ผู้ที่มีความต้อการพิเศษในด้านต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดำรงชีวิต  
ร่วมกับคนปกติได้ และเป็นกาเปิดพื้นที่ เปิดโอกาส อันจะช่วยลดปัญหาสังคมได้ด้วย" ผศ.น.พ.เฉลิม  
ชัยกล่าว

หน้า 23